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กบข.โล่ง Q1 ผลตอบแทนตามคาด อานิสงส์กำไรขายหุ้น IRPC-
เล็งขายหุ้นใน ตปท.

กบข.ฟันธงไตรมาสแรกทำผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ-ดบ.ฝากราว 2-3% ต่อปี อานิสงส์จากกำไรขายหุ้น
IRPC บวกราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้น จ่อขายหุ้นโลกทำกำไรเพิ่ม มั่นใจปีนี้ผลตอบแทนตามเป้า
เผยยอดสมาชิกยื่นเข้าโครงการ "UNDO" ล่าสุดมี 1 แสนราย มั่นใจตั้งวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท พร้อมเอาอยู่

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า
ผลตอบแทนโดยรวมของ กบข.ในช่วงประมาณ 3 เดือนแรกของปีนี้ ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
เนื่องจากยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ว่าจะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ หรือดอกเบี้ยเงินฝาก
ราว 2-3% ต่อปี

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลตอบแทนดีขึ้น มาจากการที่ กบข.ได้ขายหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)
ที่ถืออยู่จำนวน 880 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.16 บาท ทำให้ได้เงินทั้งสิ้นประมาณ 3.66 พันล้านบาท
ประกอบกับราคาพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% จึงส่งผลบวกต่อพอร์ต กบข.ที่ถือตราสารหนี้ไทยอยู่สัดส่วน 60% ของพอร์ตรวม

"นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนของเรายังคงเป็นไปตามเป้า หรือจะเรียกว่าดีกว่าเป้าหมายก็ได้
เพราะมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงการขายหุ้น IRPC ซึ่งมีส่วนช่วยเล็กน้อย
ทั้งปีนี้ทีมงานลงทุนก็จะพยายามเต็มที่ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ดีตามที่วางแผนกันไว้" นายสมบัติกล่าว

สำหรับแผนการลงทุนในส่วนของสมาชิก ที่มีมูลค่าอยู่ราว 5 แสนล้านบาท หลังจากนี้
กบข.จะยังคงบริหารพอร์ตโดยให้น้ำหนักการลงทุนใกล้เคียงกับปัจจุบัน คือ ตราสารหนี้ไทย 60% ของพอร์ต
ตราสารหนี้โลก 4% หุ้นไทย 12% หุ้นโลก 14-15% และอื่น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนทางเลือก ฯลฯ 9-
10% อย่างไรก็ตาม กบข.อาจหาจังหวะขายทำกำไรหุ้นต่างประเทศออกบ้าง
เพราะที่ผ่านมาราคาหุ้นได้ปรับตัวมากขึ้นพอสมควร อีกทั้งสัดส่วนการลงทุนหุ้นโลกในพอร์ต กบข.ก็สูงถึง 14-15%
ซึ่งมากกว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ระดับ 11.5% ดังนั้นจึงอาจมีการปรับสัดส่วนการลงทุนบ้าง

นายสมบัติกล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการใช้สิทธิ์กลับไปรับบำนาญตาม
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (พ.ร.บ. UNDO) ว่า
ล่าสุดมีสมาชิก กบข.เข้ายื่นเรื่องขอใช้สิทธิ์แล้วประมาณ 1 แสนราย หรือประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับที่
กบข.ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีสมาชิก กบข.ขอใช้สิทธิ์ไม่เกินกว่า 2.1 แสนราย คิดเป็นมูลค่าเงินที่จะต้องจ่ายคืนราว 4
หมื่นล้านบาท เมื่อถึงวันปิดรับสมัครสิ้น มิ.ย.นี้

"มีสมาชิกเข้าโครงการ UNDO ในอัตราชะลอตัวกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ครึ่งหนึ่ง ดังนั้น
งบประมาณที่ตั้งไว้ว่าต้องใช้สำหรับคืนเงินสมาชิกราว 4 หมื่นล้านบาท ก็น่าจะเพียงพอ" นายสมบัติกล่าว
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